

Số: 367 /BC-UBND

Nam Đông, ngày 02 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI

Thực hiện Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý và xin Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI với các nội dung cụ thể như sau:

I. Cử tri xã Hương Phú kiến nghị

1. Cử tri thôn Phú Mậu xã Hương Phú kiến nghị: Ngâm tràn qua thôn Phú Mậu được nhà nước đầu tư nâng cấp để tránh lũ khi lòng hồ Tả Trạch đóng nước. Tuy nhiên, hiện nay khi hồ Tả Trạch đóng nước và khi có mưa lũ thì nước tràn qua ngâm lớn người dân không thể đi lại được và bị chia cắt nhiều ngày gây khó khăn đi lại của người dân. Kính đề nghị huyện quan tâm nâng cấp để người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại trong mùa mưa lũ.

Trả lời: Các đợt mưa lũ năm 2020 và tích nước hồ Tả Trạch gây ngập lụt một số ngâm tràn, đường sản xuất là đúng thực tế. UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh, BCH phòng chống thiên tai-TKCN tỉnh, BQL hồ Tả Trạch kịp thời điều chỉnh hạ mức tích nước để nhân dân đi lại. Đồng thời đã kiến nghị UBND tỉnh bố trí 3,7 tỷ để cải tạo, nâng cao Ngâm ông Be và Ngâm Thác Dài tại thôn Phú Mậu, hiện nay đang thi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2022. Đối với ngập đường sản xuất thôn Thanh An, UBND huyện đã thống nhất hỗ trợ một số rọ thép, UBND xã Hương Phú hỗ trợ đá và huy động nhân dân để làm ngâm trước mùa mưa lụt năm 2021.

2. Cử tri thôn Đa Phú - Phú Hòa kiến nghị: Trong các đợt mưa lũ, bão vừa qua một số tuyến dọc bờ suối bị sạt lở nặng ăn sâu vào đất sản xuất của người dân và có nguy cơ sạt lở một số tuyến đường. Kính đề nghị huyện quan tâm sớm làm kè chống sạt lở để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất tránh trường hợp sẽ bị sạt lở nặng hơn.

Trả lời: sạt lở đoạn đường tỉnh lộ 14D qua thôn Phú Hòa: Chiều dài sạt lở 30m, chiều sâu 3m, chiều cao 3m, cách mép đường chỗ hẹp nhất là 1m. UBND huyện Công văn số 1554/UBND-KTHT ngày 11/12/2020, Công văn số 573/UBND-KTHT ngày 13/5/2021 gửi Sở Giao thông vận tải, Công ty đường bộ 1 xử lý các hạng mục hư hỏng. Sở Giao thông đã có buổi khảo sát thực địa, đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và đang lập kế hoạch khắc phục theo thẩm quyền.

Các vị trí lạt lở ở thôn Đa Phú: Qua đợt lũ năm 2020 đã cuốn trôi phân đất 2 bên suối từ nguồn đổ thải của đường cao tốc, chưa có ảnh hưởng đường giao

thông. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, UBND xã kiểm tra và cho khơi thông dòng chảy một số vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở cao.

3. Cử tri thôn Hà An, xã Hương Phú kiến nghị: Một số diện tích đất sản xuất của người dân dọc đường La Sơn - Túy Loan không có đường gom để vào sản xuất và thu hoạch nhưng hiện nay đã bị rào chắn làm khó khăn cho bà con trong việc sản xuất. Kính đề nghị huyện sớm giải quyết.

Trả lời: Vấn đề này UBND huyện đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền. UBND tỉnh đã có Công văn số 3389/UBND-GT ngày 26/4/2021 kiến nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về chủ trương cho thu hồi, bồi thường theo quy định đối với diện tích đất nông nghiệp nằm phân tán dọc tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua huyện Nam Đông với tổng diện tích khoảng 36 ha không thể mở đường gom do địa hình khó khăn. Tuy nhiên đến nay, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Giao thông chưa có ý kiến trả lời.

Cử tri thôn Thanh An xã Hương Phú kiến nghị: Tại khu vực dân cư thôn Thanh An đang có một trạm tiếp sóng của VNPT, trạm nằm trong khu vực gần nhà dân nên rất nguy hiểm trong mùa mưa bão. Kính đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo di dời ra khỏi khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời: Trạm VNPT được xây dựng từ năm 2007, thủ tục hồ sơ đầy đủ theo quy định, đảm bảo hợp pháp việc giao đất để xây dựng trạm. Trạm phát sóng phù hợp với quy hoạch hạ tầng viễn thông của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; công trình được đánh giá kiểm định chất lượng đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng.

II. Cử tri thị trấn Khe Tre kiến nghị

4. Tuyến đường Phùng Đông Tổ dân phố 2 chưa có vỉa hè, đoạn từ hộ Trần Phán đến Trung tâm y tế huyện. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư.

Trả lời: Tuyến đường Phùng Đông hiện nay chưa có vỉa hè. Tuy nhiên, theo quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, tuyến đường này sẽ bị ảnh hưởng khi thi công tuyến đường Trường Sơn Đông nối dài đến Trung tâm Y tế. UBND huyện sẽ cân nhắc hợp lý giữa thi công đường Trường Sơn Đông và vỉa hè đường Phùng Đông đảm bảo tránh lãng phí và sẽ thực hiện khi có kinh phí.

5. Cử tri thị trấn kiến nghị: Tại điểm ngã ba đường Bé Văn Đàn và Võ Hạp, hệ thống mương thoát nước hiện nay bị sụt lún mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị huyện quan tâm đề xuất các ngành sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: UBND huyện có Công văn số 1383/UBND-KTHT ngày 03/11/2020 gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo khắc phục. Đến nay Ban quản lý đường HCM đã chỉ đạo đơn vị thi công đã khắc phục xong.

6. Cử tri tổ dân phố 2 kiến nghị: Hiện nay, công trình Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến Trung tâm Y tế huyện, đã giải phóng mặt bằng và thi công bước đầu, nhằm để tránh sạt lở. Nhưng đến nay công trình đang thi công

mưa, bão rất nguy hiểm. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo có phương án để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân trong khu vực này khi mưa lớn”

Trả lời: Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến Trung tâm Y tế huyện Nam Đông đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 29/10/2018, với tổng mức đầu tư 14.580 triệu đồng; tiến độ thực hiện 03 năm, kể từ ngày khởi công; tổng số vốn bố trí trong năm 4,0 tỷ đồng. Đã triển khai khởi công công trình vào ngày 26/5/2020, dự kiến hoàn thành sau 720 ngày kể từ ngày khởi công.

Hiện nay, trên công trường đang hoàn thiện khoảng 400m tuyến kè cuối tuyến, đoạn kè đầu tuyến đang thi công phần rọ đá, đắp mái kè và công trình trên tuyến. Dự kiến đến 30/7/2021 sẽ hoàn thành phần chân kè toàn bộ tuyến và đẩy nhanh tiến độ phần thân kè, đảm bảo hoàn thành hạng mục chân kè trước mùa mưa lũ nhằm hạn chế xói lở; các hạng mục khác thi công theo tiến độ kế hoạch vốn bố trí. Công trình hoàn thiện sẽ đảm bảo chống xói lở bờ sông, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân trong khu vực này khi mưa lớn.

III. Cử tri xã Thượng Lộ kiến nghị

7. Các tuyến đường dân sinh Ria Hố và cầu Khu dân cư La Hố bị hư hỏng, sạt lở nặng; đường sản xuất vào khu vực Cha Moong, khu vực Tổ Chim, nhiều điểm bị sạt lở nặng, người dân không thể đi lại được để khắc phục sản xuất sau mưa bão. Kính đề nghị huyện quan tâm, xem xét để có phương án khắc phục, nhằm tạo điều kiện cho người dân trong xã ổn định sản xuất.

Trả lời: UBND huyện đã bố trí vốn để UBND xã Thượng Lộ khắc phục sửa chữa đường dân sinh Ria Hố và cầu Khu dân cư La Hố đã hoàn thành. Bố trí vốn để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện khắc phục sửa chữa tuyến đường Cha Mong, khu vực Tổ Chim với dài 3km. Đến nay đã hoàn thành việc khắc phục, phương tiện vận chuyển nông lâm sản sản và người dân đi lại bình thường.

8. Hiện nay Thủy điện Thượng Lộ đã đi vào hoạt động gần 5 năm, trong đó việc đền bù hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng đã được Công ty Thủy điện Thượng Lộ thực hiện. Tuy nhiên, sau có bổ sung thêm 06 hộ bị ảnh hưởng, hiện nay 06 hộ chưa được giải quyết, mặc dù hồ sơ đo đạc, kiểm đếm cơ bản đầy đủ nhưng đến thời điểm hiện tại Công ty Thủy điện Thượng Lộ vẫn chưa giải quyết. Kính đề nghị huyện quan tâm thúc đẩy các cơ quan chức năng liên quan cũng như Thủy điện Thượng Lộ phối hợp giải quyết kịp thời

Trả lời: Để giải quyết dứt điểm việc bồi thường bổ sung 5.846,0m² đất của 08 hộ gia đình (đã kiểm tra thực tế) bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Thượng Lộ, UBND huyện đã có Công văn số 577/UBND-PTQĐ ngày 13/5/2021 đề nghị chỉ đạo giải quyết bồi thường bổ sung cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, gửi UBND tỉnh và Sở Công thương; ngày 27/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4439/UBND-NĐ về việc bồi thường dự án Thủy điện Thượng Lộ, huyện Nam Đông để chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ khẩn trương phối hợp bồi thường cho các hộ gia đình. Theo đó, Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ dự kiến ngày 28/6/2021 sẽ chi trả bồi thường cho các hộ, tuy nhiên do thay đổi Giám đốc của Công ty nên Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ đã điều chỉnh kế hoạch chi trả cho các hộ vào ngày 05/7/2021.

IV. Cử tri xã Hương Xuân kiến nghị

9. Cử tri thôn Phú Thuận, xã Hương Xuân kiến nghị: Đề nghị huyện cho làm rọ đá chống sạt lở từ nhà ông Trần Đại đến nhà bà Đỗ Thị Hồng Nhung.

Trả lời: Dự án kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ chợ Hương Giang đến quán ông Tạo đã hoàn thành. Qua kiểm tra đoạn từ nhà ông Trần Đại đến nhà bà Đỗ Thị Hồng Nhung chưa thấy dấu hiệu sạt lở và chưa cần thiết làm kè chống sạt lở.

10. Cử tri thôn 9, thôn 10 xã Hương Xuân tiếp tục kiến nghị: Do ảnh hưởng của các đợt mưa bão trong thời gian qua tuyến đường từ Ban Chỉ huy quân sự huyện đến nhà họp thôn 10 xuống cấp hư hỏng nặng gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo đưa vào hạng mục duy tu bảo dưỡng tuyến đường này vào hạng mục duy tu bảo dưỡng đường dự án LRAMP và thực hiện sửa chữa mặt đường trước mùa mưa bão năm 2021.

11. Cử tri thôn 8 xã Hương Xuân kiến nghị: Hiện nay, tại tỉnh lộ 14B đoạn qua xã gần nghĩa trang Liệt sỹ huyện do phân công qua đường bị tắc nghẽn, một phần do người dân bồi lấp đất. Các đợt mưa to nước tràn qua đường và gây ngập úng đất vườn của gia đình ông Nguyễn Duy Chi. Kính đề nghị huyện kiểm tra có giải pháp khắc phục.

Trả lời: UBND huyện đã có Công văn số 573/UBND-KTHT ngày 13/5/2021 tiếp tục đề nghị Sở Giao thông, Công ty quản lý đường bộ 1 xem xét khắc phục. Công ty Cổ phần đường bộ đã kiểm tra và khẳng định công đủ khả năng thoát hết nước. Yêu cầu UBND xã Hương Xuân kiểm tra, ngăn chặn tình trạng các hộ đổ rác, đổ đất lấn chiếm mương thoát nước ở phía Thượng Lưu cống làm ảnh hưởng dòng chảy.

12. Cử tri thôn Thuận Lộc, xã Hương Xuân phản ánh: Đề nghị Đơn vị quan tâm nâng cấp đường dây điện trung thế từ dây trần sang dây bọc đoạn từ hộ ông Mai Phúc đến hộ ông Nguyễn Văn Giàu để tạo điều kiện cho nhân dân sửa chữa, nâng cấp nhà ở.

Trả lời: Đường dây kiến nghị của cử tri Thuận Lộc là đường dây 22kV khoảng cột từ vị trí 120 đến 131 xuất tuyến 473 Trung gian Nam Đông, đường dây hạ thế đi chung là khoảng cột C12 đến C21 trạm biến áp Hương Giang 1. Đoạn đường dây trên Điện lực Nam Đông đã đưa vào công trình Đầu tư xây dựng năm 2021, đã được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phê duyệt danh mục và khảo sát thiết kế, lên phương án chi tiết (dự kiến thi công vào quý IV-2021).

13. Cử tri Nguyễn Thị Hòa thôn 11 xã Hương Xuân kiến nghị: Hiện nay một số cột điện (đường dây hạ thế) nằm sát nhà dân, ảnh hưởng đến sản xuất, gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị Điện lực Nam Đông có kế hoạch thay đổi vị trí phù hợp hơn.

Trả lời: Đường dây kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hòa là đường dây trung hạ thế kết hợp khoảng cột 70/15 đến 70/18 thuộc xuất tuyến 473 Trung gian Nam Đông (hạ thế trạm biến áp Quyết Thắng). Hiện trạng đường dây đang đi qua khu vực vườn trồng của các hộ dân chứ không phải sát nhà dân như nêu ở kiến nghị. Tại đoạn đường dây nay Điện lực Nam Đông đã đăng ký vào kế hoạch đầu tư xây

dựng, xây dựng mới đường dây 22kV khép vòng đường dây liên lạc giữa 02 xuất tuyến 473 Trung gian Nam Đông và 472 Trung gian Nam Đông vào năm 2022, kết hợp nâng cấp đường dây nhánh rẽ đi trạm biến áp Thống nhất để đảm bảo khả năng truyền tải. Điện lực Nam Đông sẽ đưa hạng mục di dời hướng tuyến đường dây và vị trí cột vào phương án thiết kế chi tiết công trình nêu trên.

V. Cử tri xã Hương Hữu kiến nghị

14. Cử tri thôn 2 xã Hương Hữu phản ánh: Đường sản xuất thôn 2,3 năm 2018 do Phòng Dân tộc huyện làm chủ đầu tư (đường cấp phối) bị hư hỏng nặng, đề nghị huyện kiểm tra và sửa chữa hoặc làm mới (bằng đường bê tông) để thuận lợi bà con đi lại sản xuất.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp UBND xã Hương Hữu kiểm tra đánh. Do ảnh hưởng của lụt bão năm 2020, tuyến đường này bị sạt lở một số vị trí, mương thoát nước bị lấp đầy gây sồi lở. UBND huyện đề nghị UBND xã huy động các hộ có sử dụng tuyến đường tự khắc phục để sử dụng.

15. Đề nghị Trạm thủy nông huyện sớm nạo vét các tuyến kênh mương thuộc thủy nông quản lý để đảm bảo bà con sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021.

Trả lời: UBND huyện đã yêu cầu Trạm Thủy nông huyện Nam Đông tiến hành nạo vét, khơi thông các tuyến kênh mương bị đất đá vùi lấp thuộc trách nhiệm của Trạm thủy nông quản lý trên địa bàn xã Hương Hữu để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân và đã thực thực hiện hoàn thành trong tháng 12/2020, đến nay đảm bảo đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 trên địa bàn xã Hương Hữu.

16. Về vấn đề 17 hộ dân thôn 1, xã Hương Hữu chưa có nước sạch, đề nghị công ty quan tâm, sớm lắp đặt nước

Trả lời: Công ty HueWACO đã phối hợp với UBND xã Hương Hữu kiểm tra, khảo sát vị trí 17 hộ dân thôn 1, xã Hương Hữu và đang xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng đường ống cấp nước sạch trong thời gian tới.

17. Về vấn đề hoàn trả mặt bằng tại các vị trí băng đường nhựa, đường bê tông sau khi thi công lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân tại xã Hương Hữu

Trả lời: Nhằm đảm bảo tiến độ lắp đặt nước cho bà con trên địa bàn xã Hương Hữu, Công ty HueWACO đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt...trong đó, để kịp thời cấp nước sớm cho bà con, Công ty đã ưu tiên lắp đặt nước trước, hoàn trả mặt bằng sau (nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn giao thông); đồng thời Công ty đã có văn bản cam kết hoàn trả mặt bằng như hiện trạng. UBND huyện tiếp tục giao UBND xã Hương Hữu kiểm tra, đôn đốc sớm hoàn trả mặt bằng như đã cam kết.

18. Về vấn đề lắp đặt tối đa 10 mét ống từ ống dịch vụ của Công ty đến vị trí đồng hồ khách hàng như nội dung triển khai trong buổi họp với bà con Xã Hương Hữu ngày 07/8/2020, tuy nhiên trên thực tế kiểm tra, một số hộ được lắp đặt nước mới không sử dụng hết 10 mét ống nêu trên.

Trả lời: Theo quy định về lắp đặt đồng hồ nước mới cho khách hàng có nhu cầu dùng nước sạch, Công ty HueWACO chỉ hỗ trợ ống từ đường ống cấp nước

chính đến đồng hồ (hỗ trợ tối đa không quá 10m), phần sau đồng hồ do người dân tự túc. Vị trí lắp đặt đồng hồ nước trên lề đường hoặc phần ngoài ranh giới giữa đất công và đất hộ gia đình.

VI. Cử tri xã Hương Lộc kiến nghị

19. *Cử tri thôn 1, xã Hương Lộc kiến nghị: Qua các đợt bão lụt năm 2020, tại móng cầu ở đèo số 5 bị sạt lở rất nguy hiểm, đề nghị huyện quan tâm làm kè chống sạt lở nhằm đảm bảo cho người dân đi lại.*

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo bố trí nguồn vốn duy tu bảo dưỡng các tuyến đường, thuộc dự án Lramp để kè bằng rọ thép chống sạt lở; hồ sơ kỹ thuật và dự toán đã được phê duyệt. Việc thi công hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2021.

VII. Cử tri xã Thượng Nhật kiến nghị

20. *Quan tâm mở đường sản xuất từ khe La Tây đến khe Cha Mãng (do hiện nay thủy điện ngăn dòng bà con không có đường đi qua vùng sản xuất phía bên kia sông).*

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp với UBND xã Thượng Nhật kiểm tra đề xuất. Do tuyến đường dài khoảng 10 km, kinh phí lớn nên chưa thể thực hiện.

21. *Quan tâm làm bờ kè chống sạt lở sông Tả Trạch phía Thượng Nhật dọc theo tỉnh lộ 14b (đoạn từ cầu 3 tiêu đến khu tái định cư xã Thượng Nhật) và khơi thông dòng chảy.*

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, UBND xã Thượng Nhật đã khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở và sẽ cho khơi thông dòng chảy ở một số điểm có nguy cơ sạt lở cao.

22. *Cử tri thôn A Tin xã Thượng Nhật phản ánh: Đề nghị Công ty Thủy điện Thượng Nhật làm lại đường bê tông từ nhà ông Hồ Văn Thọ (đầu cầu Trần Đức Lương) lên đến trạm Y tế xã. Do xe trọng tải lớn chở vật liệu làm nhà máy thủy điện Thượng Nhật đi qua làm hư hỏng đường. Trước đây Công ty thủy điện có cam kết hoàn trả lại đường khi thi công nhà máy xong. Tuy nhiên, đến nay chưa thực hiện theo cam kết. Kính đề nghị huyện quan tâm làm việc với công ty Thủy điện có phương án xử lý.*

Trả lời: UBND huyện đã làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Thượng Nhật về làm lại mặt đường nêu trên. Đến nay Công ty đã làm bước 1, vá một số vị trí hư hỏng đảm bảo đi lại của nhân dân. Trong thời gian tới tiếp tục yêu cầu khắc phục các vị trí hư hỏng phát sinh.

23. *Cử tri xã Thượng Nhật kiến nghị huyện: Kính đề nghị UBND huyện làm việc với Công ty thủy điện Thượng Nhật tháo dỡ đường dây và trụ điện từ ngã ba trường Trung học cơ sở Kim Đồng đến Trạm y tế xã, trước đây Thủy điện có hứa khi xây dựng công trình xong sẽ tháo dỡ đường dây và trụ điện, đến nay chưa tháo dỡ, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con.*

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Công ty Thủy điện Thượng Nhật có cam kết với UBND xã Thượng Nhật tháo dỡ trước 30/5/2021, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện. UBND huyện tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty Thủy điện

Thượng Nhật tháo dỡ hoàn thành trước 30/7/2021. Sau thời hạn trên, nếu Công ty Thủy điện Thượng Nhật không thực hiện, UBND huyện sẽ cưỡng chế tháo dỡ.

VII. Cử tri xã Thượng Quảng kiến nghị

24. *Cử tri xã Thượng Quảng kiến nghị: Hiện nay có một số nhà ở dân cư gần khe, suối bị sạt lở nặng do các trận bão lũ vừa qua gây ra. Đề nghị huyện quan tâm làm kè, rọ sắt để ngăn sạt lở và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân khi bão lũ đến.*

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, UBND xã kiểm tra và lập kế hoạch kinh phí cho khơi thông dòng chảy ở một số vị trí có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.

25. *Kiến nghị: Hiện nay một số kênh mương, thủy lợi đã bị hư hỏng nặng do các trận bão lũ vừa qua gây ra. Đề nghị huyện ưu tiên bố trí vốn để sửa chữa các kênh mương, đập thủy lợi bị hư hỏng để phục vụ cho nước tưới tiêu vụ Đông Xuân sắp tới.*

Trả lời: Trong đợt mưa bão vừa qua đã làm hư hỏng một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, trong đó có các tuyến kênh mương, thủy lợi trên địa bàn xã Thượng Quảng và Thượng Long. Từ nguồn vốn khắc phục bão lụt, UBND huyện Nam Đông đã bố trí kinh phí 300 triệu đồng để sửa chữa các công trình thiết yếu tại các xã, trong đó xã Thượng Quảng 150 triệu đồng sửa chữa công trình kênh nhánh Vinh Giang và Thượng Long 150 triệu đồng sửa chữa công trình Kênh nhánh thôn 4. Hiện nay, các công trình đã thi công hoàn thành.

26. *Cử tri thôn 1, thôn 6 xã Thượng Quảng kiến nghị: Hiện nay có một số hộ dân làm nhà ở xa trụ điện, đến nay vẫn chưa được đầu tư. Đề nghị Điện lực quan tâm đầu tư các trụ điện cho các hộ dân của hai thôn nói trên.*

Trả lời: Đoạn đường dây kiến nghị thuộc phạm vi cấp điện của 02 trạm biến áp Thôn 1 Thượng Quảng (phụ tải khu vực vị trí cột A6 đến vị trí cột A8), Thôn 6, Thượng Quảng (cuối xuất tuyến A trạm biến áp). Điện lực Nam Đông sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 để xây dựng mới đường dây hạ thế cấp điện tại 02 khu vực phụ tải nêu trên.

VIII. Cử tri xã Thượng Long kiến nghị

27. *Cử tri các thôn 1, 2, 3, 4 và 8 xã Thượng Long: Kiến nghị Công ty dịch vụ viễn thông kéo dây mạng, tạo điều kiện để nhân dân hợp đồng sử dụng nhằm cập nhật và nắm bắt thông tin kịp thời.*

Trả lời: Trung tâm viễn thông VNPT đã triển khai từ tháng 01/2021, đến nay đã lắp đặt hoành thành dịch vụ Internet tại các thôn phục vụ nhân dân.

IX. Cử tri các xã kiến nghị

28. *Các cơn bão vừa qua, đặc biệt là bão số 9 đã làm nhiều diện tích rừng trồng, như cao su, keo gãy đổ thiệt hại kinh tế của nhân dân rất nặng nề, trong thời gian tới nhân dân sẽ rất khó khăn về đời sống và sản xuất. Kính đề nghị huyện quan tâm có các chính sách hỗ trợ để người dân khắc phục thiệt hại và tái sản xuất, định hướng cây trồng phù hợp sau bão để người dân chuyển đổi (Khoanh nợ, hỗ trợ về giống, vốn vay...)*

Trả lời: Trong đợt thiên tai vừa qua đã làm thiệt hại một số diện tích cao su, keo của người dân trên địa bàn huyện; nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất; UBND huyện đã thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Cụ thể, hỗ trợ 2.000.000 đ/ha đối với những diện tích keo, cao su bị thiệt hại từ 30 đến 70% và 4.000.000 đ/ha đối với những diện tích keo, cao su bị thiệt hại trên 70%. UBND huyện cũng đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ tỉnh, trung ương để hỗ trợ cho người dân trên địa bàn huyện 9,2 tấn giống lúa, 4 tấn giống ngô, 855 kg giống rau các loại và 26.000 con gà giống để giúp nông dân khôi phục sản xuất.

Ngoài ra, để giúp người dân phát triển sản xuất theo định hướng các cây trồng chủ lực của huyện, từ nguồn kinh phí khắc phục bão lụt của Ủy ban Mặt trận các cấp, UBND huyện đã có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi những diện tích cao su, keo bị gãy đổ sang trồng các cây trồng chủ lực như cam, chuối, dứa với mức hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón vô cơ để người dân khôi phục sản xuất.

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND huyện, UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ban, ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Phụng